



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘

ที่ ตร.๐๐๐๙/ว.๑๕๑๑

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘

(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘)

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘) ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การป้องกันและลดผลกระทบ ๒) การเตรียมความพร้อม/การเผชิญเหตุ ๓) การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ แจ้งสถานการณ์น้ำและมาตรการการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่เกษตรกรเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้ง เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

๒. ประสานข้อมูลและการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ผ่านกลไก คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ชักซ้อมแนวปฏิบัติ การแจ้งเตือน การติดตามและรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงภัยและเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

๓. กรณีเกิดภัย/แนวโน้มคาดว่าจะเกิดภัย/รายงานข่าว ซึ่งระบุว่าเกิดผลกระทบ/ความเสียหายด้านการเกษตร ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ รายงานการดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๔. ประสานการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติในทุกระดับอย่างใกล้ชิด

๕. ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหาย เมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดโดยเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการโดยเคร่งครัด

๖. สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗/๖๘ ภายในวันที่ ๒๓ ของทุกเดือน ครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : newfarmertrato๑@gmail.com ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวินัย ชัยนียง)
เกษตรจังหวัดตราด

แผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2567/68

หน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ไร่/ราย/จังหวัด/ฯ)	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน
		งบปกติ	งบกลาง	อื่น ๆ	
การป้องกันและลดผลกระทบ					
การเผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์					
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม					

หมายเหตุ กรุณาจัดสร้งรายงานให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งนี้รายงานครั้งแรก ให้รายงาน ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗